

แบบสรุปรูปตัวชีวิต (ด้านผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์)

ของปศุสัตว์เขต

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจหลัก ของหน่วยงาน	น้ำหนัก ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รอบการประเมินครั้งที่/ ค่าเป้าหมาย		หมายเหตุ
๑. ระดับความสำเร็จของการ ติดตามการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ โครงการระบบส่งเสริม การเกษตรแบบแปลงใหญ่</li> <li>▪ โครงการส่งเสริมและ พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น</li> <li>▪ โครงการส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน ทำกินของเกษตรกร</li> <li>▪ โครงการพัฒนาเกษตร กรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำ ปศุสัตว์อินทรีย์</li> <li>▪ โครงการพัฒนา ศักยภาพอาสาปศุสัตว์</li> </ul>	๓	๕ โครงการ	๑	ร้อยละ ๖๐.๐๐ ขึ้นไป	กสส
	๓	๕ โครงการ	๒	ร้อยละ ๘๐ - ๑๐๐ และการติดตามรายงาน ผลโครงการ	
๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) : ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้าน ปศุสัตว์)	๒	๑ โครงการ	๑	ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป	กสส
	๒	๑ โครงการ	๒	การติดตามและ รายงานผลโครงการ	
๓ .ระดับความสำเร็จของโครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	๒	๑ โครงการ	๑	ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป	กสส
	๒	๑ โครงการ	๒	การติดตามและ รายงานผลโครงการ	
๔. ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์	๓				สพพ.
รวมค่าน้ำหนักตัวชี้วัด	๑๐				

## แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล

ของปศุสัตว์เขต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับความสำเร็จของการติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบาย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

น้ำหนักตัวชี้วัด :

รอบที่ ๑ ร้อยละ ๓

รอบที่ ๒ ร้อยละ ๓

คำอธิบายตัวชี้วัด :

ระดับความสำเร็จของการติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมายถึง การติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ตามคู่มือปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ประกอบด้วย ๕ โครงการ ได้แก่

■ **โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่** วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านอาหารสัตว์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาจำนวน ๕๔ แปลง (พัฒนาแปลงใหม่ ๓๐ แปลง และพัฒนาระบบฟาร์ม GFM ๒๔ แปลง)

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๑๗ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร หนองคาย สกลนคร หนองบัวลำภู บึงกาฬ ลำปาง น่าน เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล ยะลา และปัตตานี

■ **โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น** วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น เป้าหมายเกษตรกรได้รับส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ไก่ซีท่าพระ ไก่เขียวห้วยทราย ไก่โคราช หมูดำดอยตุง และหมูน้ำใจ) จำนวน ๕๔ ราย

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๕ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น เพชรบุรี ศรีสะเกษ เชียงราย และแพร่

■ **โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร** วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีกให้กับผู้ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน เป้าหมายเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จำนวน ๑,๒๐๐ ราย

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๒๗ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี ชัยภูมิ อุดรธานี เลย นครพนม ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก อุดรดิตถ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร สงขลา พัทลุง และนราธิวาส

■ **โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน** กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยนำไปสู่ความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค เป้าหมายเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ๗๐๐ ราย

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ นครปฐม และราชบุรี

■ **โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์** วัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ที่กรมปศุสัตว์มอบหมาย เช่น โครงการรณรงค์ป้องกันกำจัดโรคระบาดสัตว์ โครงการเฝ้าระวัง โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ฯลฯ และเป็นผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกร และเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่

ปศุสัตว์จังหวัดที่เข้ารับการประเมิน ๑๘ จังหวัด ได้แก่ ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปศุสัตว์จังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นครนายก สมุทรปราการ นครราชสีมา พิจิตร  
สมุทรสาคร

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๑/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	มีการชี้แจง การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
๒	มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐
๓	มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
๔	มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
๕	มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๘ :

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
๒	มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓	มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๔	มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐
๕	มีการกำกับ ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ในระบบ e- operation

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

.....  
 .....

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	แปลง	๖๐	๗๕	๖๐
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น	ราย	๔๔	๔๔	๔๔
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน	ราย	๑,๐๐๐	๙๐๐	๙๐๐
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์	ราย	๗๒๔	๗๖๐	๗๐๐
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์	ราย	๗๗๐	๗๗๐	๗๗๐

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)
๒. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS
๓. รายงานผลตามแบบฟอร์มของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๔. รายงานการประเมินผลดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

นายวีระสันติ ประทุมพล

นายชูศักดิ์ ทองแดง

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๒

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๕

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

๑. แปลงใหญ่ : นางสาวจิราภรณ์ มนตรีพิทักษ์

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๕

๒. อัตลักษณ์ : นางสาวยุภาภรณ์ หอมทอง

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๖

๓. ที่ดินทำกิน : นายณรงค์ฤทธิ์ นวลน้อม

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๗๓

๔. ปศุสัตว์อินทรีย์ : นายสุชล บุญคง

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๙๒

๕. อาสาปศุสัตว์ : นายวิสูตร เนื่อนวล

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๖๕

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) : ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

ค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ร้อยละ ๒

คำอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมายถึง กระบวนการกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการและการตลาดผลผลิตด้านปศุสัตว์ในชุมชนแก่เกษตรกร รวมทั้งให้บริการทางการเกษตรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และเป็นศูนย์ต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อลดรายจ่ายหรือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน ดำเนินการในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ๘๘๒ อำเภอ โดยมีเป้าหมายและกิจกรรม ดังนี้

เป้าหมาย

- พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จำนวน ๘๘๒ ศูนย์
- พัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) จำนวน ๘,๘๒๐ ราย

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๘ เป้าหมาย จำนวน ๘,๘๒๐ ราย

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย / รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ระดับความสำเร็จของการติดตามการพัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย
๒	ระดับความสำเร็จของการติดตามการพัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย
๓	ระดับความสำเร็จของการติดตามการพัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย
๔	ระดับความสำเร็จของการติดตามการพัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย
๕	ระดับความสำเร็จของการติดตามการพัฒนาเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน ร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๒/๒๕๖๖ เป้าหมาย จำนวน ๘๘๒ ศูนย์

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน / รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	ระดับความสำเร็จของการติดตามการประเมินเชิงคุณภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ (อำเภอละ ๑ ศูนย์) ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย โดยสรุปภาพรวมของปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ตามแบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ (หน้า ๑๘๖)
๒	ระดับความสำเร็จของการติดตามการสำรวจรายชนิดปศุสัตว์ของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ (อำเภอละ ๑ ศูนย์) ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย โดยสรุปภาพรวมของปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ตามแบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ (หน้า ๑๘๑)
๓	ระดับความสำเร็จของการติดตามการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูลด้านรายได้) โดยสรุปภาพรวมของปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ตามแบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ (หน้า ๑๘๒)
๔	ระดับความสำเร็จของการติดตามกิจกรรมการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ (อำเภอละ ๑ ศูนย์) เงินอุดหนุนทั่วไป ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย โดยสรุปภาพรวมของปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
๕	ระดับความสำเร็จของกิจกรรมการคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับเขต (เขตละ ๑ ศูนย์)
หมายเหตุ : ห้วงเวลาการดำเนินงานและการจัดส่งข้อมูลปรากฏในคู่มือปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๘	

### เงื่อนไข

ปศุสัตว์เขตกำกับและติดตามการดำเนินงานของปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ พร้อมจัดส่งไฟล์คะแนนตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัดให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ทางอีเมล ext\_farmer@dld.go.th

### ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) : ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)	ศูนย์	๘๘๒	๘๘๒	๘๘๒

### แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง

- รายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation)
- กำกับและติดตามการดำเนินงานของปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ (e-Operation)
- ประเมินศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับเขต ส่งให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
- สรุปผลการประเมินศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ส่งให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
- กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและสรุปผลเสนอกรมปศุสัตว์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด

นายวีระสันติ ประทุมพล

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวประเทืองทิพย์ เสือเอก

นางสาวนุชรา บุญทา

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๒

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๗๒

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นักวิชาการสัตวบาล

ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

ค่าน้ำหนักตัวชี้วัด :

รอบที่ ๑ ร้อยละ ๒

รอบที่ ๒ ร้อยละ ๒

คำอธิบายตัวชี้วัด :

ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) หมายถึง กระบวนการกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ตามคู่มือแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ๒) กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ ๓) กิจกรรมสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ ๔) กิจกรรมการถอดบทเรียน ประกอบด้วย เกษตรกรต้นแบบระดับจังหวัด , ผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) และ เกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่นระดับจังหวัด และ ๕) กิจกรรมการคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่นระดับเขต

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑/๒๕๖๘

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	การติดตามการวางแผนการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของเป้าหมาย
๒	การติดตามผลการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของเป้าหมาย
๓	การติดตามผลการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย
๔	การติดตามผลการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของเป้าหมาย
๕	การติดตามผลการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ให้เป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ ๒/๒๕๖๘

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
๑	มีการกำกับ ติดตาม ผลการคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่นของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
๒	มีการคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่นระดับเขต และรายงานผลให้ กสส.
๓	มีการติดตามผลการประเมินจากแบบฟอร์ม SF๑ และ SF๒ ลงในแบบฟอร์ม SF๓ เป็นไฟล์ Excel ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
๔	มีการติดตามผลการถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบระดับจังหวัด (SFM), ผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (YSF), เกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่นระดับจังหวัด กิจกรรมละ ๑ ราย รวม ๓ ราย ตามแบบฟอร์ม SF๔ เป็นไฟล์ Word ส่งให้ กสส. ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘
๕	มีการติดตามการรายงานผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม ลงในระบบ e-Operation ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘



**เงื่อนไข :**

1. การวัดผลการดำเนินโครงการฯ ตามตัวชี้วัดในรอบที่ ๒/๒๕๖๘ ไม่มีการวัดผลในรอบที่ ๑/๒๕๖๘
2. การพัฒนาเกษตรกร หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทั้ง ๕ กิจกรรม ตามเป้าหมายที่กำหนดในคู่มือแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
3. การบันทึกข้อมูลลงระบบ e-Operation ครบทุกกิจกรรมตามเป้าหมาย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
4. ปศุสัตว์เขต ส่งไฟล์ตามแบบฟอร์ม SF๓ และ SF๔ ของปศุสัตว์จังหวัด ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ext\_farmer@dld.go.th
5. การดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ หากส่งล่าช้ากว่ากำหนดปรับลดคะแนนวันละ ๐.๑ คะแนน จากคะแนนตัวชี้วัด

**ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :**

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗
ระดับความสำเร็จของการติดตามผลการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐

**แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง :**

1. การรายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) กรมปศุสัตว์
2. ตามแบบฟอร์ม SF๓ และ SF๔

**หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด :** กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

**ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด**

นายวีระสันติ ประทุมพล

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๑๒

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

**ผู้จัดเก็บข้อมูล :**

นางน่องนุช สาสะกุล

นางสาวสาวิภา ปทุมสันต์

นางสาวจิตติพร ไชยมงคล

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๓๓๖๓

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักวิชาการสัตวบาล

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์เขต

ปีงบประมาณ 2568

โดย สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

น้ำหนักผลงาน : ร้อยละ 3

คำอธิบาย :

● เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ หมายถึง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ฟาร์ม ที่นำสัตว์ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ของกรมปศุสัตว์ไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์เพื่อกระจาย พันธุ์ให้เกษตรกรทั่วไปได้อย่างทั่วถึง ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ทั้งด้านการจัดการฟาร์ม การ คัดเลือกพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์และการบันทึกข้อมูล โดยเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีจะต้องมีการทำข้อตกลงในการ ปฏิบัติงานเครือข่ายร่วมกับกรมปศุสัตว์ ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตสัตว์ได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ บริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยแบ่งเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีออกเป็น 3 ประเภท คือ

- 1) เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุ์กรรมและเทคโนโลยี
- 2) เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
- 3) เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง

● ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

● ระดับความสำเร็จในการกำกับ ติดตาม หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการในการดำเนินงาน ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของฟาร์มเครือข่าย (เครือข่ายที่ผ่านการพิจารณา และขึ้นทะเบียนเป็น เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์)

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		2565	2566	2567
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์	เครือข่าย	952	931	925

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการดำเนินงานกำกับติดตาม คัดเลือก  
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ ตีกรมปศุสัตว์ ในระบบ e-Operation

หน่วยวัด : คะแนน

น้ำหนัก : 1

คำอธิบาย :

พิจารณาจากระดับความสำเร็จเป็นร้อยละของจำนวนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ตีกรมปศุสัตว์ที่ได้รับการ  
ตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน ติดตามผลการดำเนินงานและร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อเทียบกับค่า  
เป้าหมาย ทั้งนี้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จะดำเนินการประเมินผลจากการรายงานของ  
หน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง

เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)  
โดยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ จะดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568

ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2568 – กันยายน 2568

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย < ร้อยละ 60.00	0.20
2	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 60.00 – 69.99	0.40
3	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 70.00 – 79.99	0.60
4	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80.00 – 89.99	0.80
5	ผลการดำเนินงานติดตาม และร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป	1.00

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล

รวบรวมข้อมูลผลการรายงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ของกองแผนงาน

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด: สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวเยาวลักษณ์ เลไพจิตร เบอร์ติดต่อ 08-9104-6596

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิรัชญา กองแก้ว เบอร์ติดต่อ 09-0986-4186

## 1.2 การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (2 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน : พิจารณาจากรายงานผลการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน คัดเลือกเครือข่าย สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต (ตามแบบฟอร์ม) และการกำกับติดตามการดำเนินงานเครือข่าย สัตว์พันธุ์ดีของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด จะ ดำเนินการประเมินผลจากรายงานของหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568 (ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2568)

ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนเมษายน 2568 – กันยายน 2568 (ภายในวันที่ 20 กันยายน 2568)

ระดับ	ค่าเป้าหมายผลงาน/ รายละเอียดการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
1	หน่วยงานจัดทำแผนการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ และ ถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลแก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	1.00
2	หน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามแผนที่กำหนด หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต รายงานข้อมูลเครือข่ายฯ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งตามกำหนดเวลา น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนเครือข่ายฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	1.40
3	หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต รายงานข้อมูลเครือข่ายฯ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งตามกำหนดเวลา ร้อยละ 70 – 80 ของจำนวนเครือข่ายฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	1.60
4	หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต รายงานข้อมูลเครือข่ายฯ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งตามกำหนดเวลา ร้อยละ 81 – 90 ของจำนวนเครือข่ายฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	1.80
5	หน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานปศุสัตว์เขต รายงานข้อมูลเครือข่ายฯ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งตามกำหนดเวลา มากกว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเครือข่ายฯ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	2.00

หมายเหตุ : ส่งช้ากว่ากำหนด หัก 0.5 คะแนน

: ส่งข้อมูลไม่ครบถ้วน หัก 0.5 คะแนน

### แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บ

- รวบรวมจากรายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ของหน่วยงานที่อยู่ภายใน พื้นที่รับผิดชอบ ส่งมายังสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน
- หน่วยงานดำเนินการจัดส่งรายงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [breeding9@dld.go.th](mailto:breeding9@dld.go.th)

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด: สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวเยาวลักษณ์ เลไผ่จิตร เบอร์ติดต่อ 08-9104-6596

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจิรัชญา กองแก้ว เบอร์ติดต่อ 09-0986-4186